



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

งานวิจัยจุฬาลงกรณ์เพิ่มเขตพื้นที่ฯ

สพฐ.เตรียมถกสพท.หาข้อสรุป

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ผลการวิจัยเรื่องเขตพื้นที่การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เสนอให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอันดับแรกเสนอให้ขยาย สพท.เพิ่มใน 4 จังหวัด ได้แก่ 1.ปราจีนบุรี 2.อุทัยธานี 3.มหาสารคาม เขต 2 และ 4.เลย เขต 1 เนื่องจากผลวิจัยระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวมีโรงเรียนมากเกินไป นอกจากนี้ ผลวิจัยยังเสนอให้ขยาย สพท.เพิ่มในพื้นที่ลักษณะพิเศษที่มีระยะทางไม่ห่างไกลกันมากนัก แต่เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาชัน ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการเดินทาง อย่าง จ.กาญจนบุรี เขต 3, เชียงใหม่ เขต 5 และพัทลุง ซึ่ง สพฐ.จะศึกษาว่าจำเป็นต้องขยายเพิ่มมากน้อยเพียงใด

คุณหญิงกษมา กล่าวว่า ส่วนที่ผลการวิจัยยังเสนอให้ขยาย สพท.เพิ่มใน 9 จังหวัด ได้แก่ 1.สุรินทร์ เขต 3 2.นครพนม เขต 1 3.สกลนคร เขต 2 4.ขอนแก่น เขต 5 5.อุบลราชธานี เขต 1 และ 5 6.มุกดาหาร เขต 1 7.ชัยภูมิ เขต 1 และ 2 8.อุดรธานี เขต 1 และ 9.นครศรีธรรมราช เขต 3 นั้น มองว่าไม่จำเป็นต้องขยาย สพท.ทันที โดยอาจมีทางเลือกอื่นเพื่อแก้ปัญหา เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือย้ายที่ตั้ง สพท. อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหานอกเหนือจากการเพิ่มเขตพื้นที่ฯ ซึ่งบางพื้นที่อาจเพิ่มสาขาย่อย บางพื้นที่อาจเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ขณะที่บางพื้นที่อาจต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายคุณภาพทางวิชาการ

"สำหรับ จ.ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, พัทลุง, มหาสารคาม เขต 1, เชียงใหม่ เขต 5, น่าน เขต 1, นครสวรรค์ เขต 3, กาญจนบุรี เขต 2 และกระบี่ ซึ่งผลวิจัยเสนอให้ปรับปรุงนั้น นับเป็นสิ่งที่ไม่รุนแรง เชื่อว่า สพฐ.สามารถบริหารจัดการได้ โดย สพฐ.จะศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดก่อนดำเนินการ ดังนั้น ระยะเวลาแรกอาจจะยังไม่ตัดสินใจว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด จนกว่าจะได้รับข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม จะหารือกับ สพท.เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา"

คุณหญิงกษมา กล่าว

หน้า 26